

ข้อสั่งการ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๔ โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	มอบหมายให้ รวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการ การดำเนินงาน Sky doctor ของเขตสุขภาพที่ ๑๑ เป็นรายเดือน รายจังหวัด และประเภทของปัญหา ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ และพร้อมด้วย ข้อมูลของเขตพื้นที่ใกล้เคียง	- นพ.จักรกฤษ สุวรรณเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๒	มอบหมายให้ รวบรวมข้อมูลการดูแลผู้ป่วยด้วยอุโมงค์ซึ่งใช้เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง หรือ ออกซิเจนบริสุทธิ์ ๑๐๐% “Hyperbaric Chamber” โดย รวบรวมเป็นรายเดือน รายจังหวัด และการรักษาโรคที่สำคัญ	- พญ.จิรสุดา เผือกคง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๓	มอบหมายให้ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน “Mobile Stroke Unit” ทั้ง ๔ แห่ง เป็นรายเดือน รายโรค จำนวนการ ดูแลรักษา พร้อมรายละเอียด ลักษณะ Mobile Stroke Unit และประเภทบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	- นพ.ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รักษาการใน ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม ป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔	เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ๔.๑ มอบหมายให้จังหวัดพังงานำเสนอขั้นตอนการเตรียมการ ในการประชุมครั้งถัดไป ๔.๒ มอบหมายให้ จังหวัดอื่นๆ เตรียมการดำเนินงานในไตรมาส ๓	- นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๑
๕	มอบหมายให้ รวบรวมข้อมูล Health Rider เขตสุขภาพที่ ๑๑ นำเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป	- นพ.รัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย - นพ.ทรงยศ ชญานินปรเมศ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเกาะสมุย
๖	เรื่องโรงพยาบาลอภัยภูริศ มอบหมายให้จังหวัดที่ดำเนินการไม่ถึง เป้าหมาย เร่งรัดการดำเนินการ โดยให้มีกรอบแนวคิด เพื่อผลักดัน การดำเนินงาน	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๑
๗	โครงการสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรับวัน เวลา ในการจัด จากวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่งใน เขตสุขภาพที่ ๑๑ - ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขต สุขภาพที่ ๑๑

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘	มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Energy and Climate Action : SECA	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่งใน เขตสุขภาพที่ ๑๑
๙	มอบหมายให้ทุกจังหวัด รวบรวมข้อมูลการจัดสรรเงินงบ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินระดับเขตไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามความ จำเป็นของแต่ละจังหวัด ส่งกลุ่มงาน CFO สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ เพื่อนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๑ พิจารณาในครั้งถัดไป	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่งใน เขตสุขภาพที่ ๑๑ - นพ.นรเทพ อัครพิชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ ๑๑
๑๐	มอบหมายให้มีการนัดหมายการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องขอความเห็นชอบการเปิดศูนย์หัวใจ ของโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	- นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล
๑๑	อนุมัติให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยใช้ เงินบำรุงโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	- นพ.นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
๑๒	อนุมัติให้โรงพยาบาลกระบี่ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกระบี่	- นพ.สุรัตน์ ตันติพิวีรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่
๑๓	กำหนดจัดโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๗ พาหมอไปหา ประชาชน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยขอเรียนเชิญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น ประธานในการเปิดงานและผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ ๑๑ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่งใน เขตสุขภาพที่ ๑๑
๑๔	การปรับจำนวนสาขาของ Service Plan มอบ CSO ให้พิจารณา โดย ร่างมาในรูปแบบเดิม และรูปแบบที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๗	- นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นางพระระวี ทวีขันธ์ บันทึกการประชุม
นางสาวรุ่งฤดี แก้วชลคราม ตรวจทาน